



Fly High

ดร.เจษฎา ศาลาทอง
Twitter: @JessSalathong
Facebook: jessada.salathong

หลังจากรอยยิ้มมานานหลายร่วมครึ่งปีในที่สุดมหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทยก็เปิดภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นกาเปิดเทอมครั้งแรกภายใต้ปฏิทินการศึกษาใหม่หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับสากลและประชาคมอาเซียนโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทปอ. ทั้ง 27 แห่ง (ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเคยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย) ได้มีการเปิด-ปิดภาคเรียนตามกำหนดใหม่ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีกำหนดช่วงเวลาให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดเดือนสิงหาคม - ธันวาคมจากเดิมเดือนมิถุนายน - ตุลาคมและภาคเรียนที่ 2 เปิดเดือนมกราคม - พฤษภาคมจากเดิมเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม

ถึงแม้จะยังมีการถกเถียงกันถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นรวมถึงความไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วการศึกษาขั้นพื้นฐานจะปรับหรือไม่ปรับการเปิดเทอมตามระดับอุดมศึกษาแต่นี้ก็แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปี 2558 ของอุดมศึกษาไทย

เปิดเทอมใหญ่ (ในยุค AEC) ไม่ช้าวุ่น

ถึงแม้จะเป็นการเปิดเทอม AEC ครั้งแรกแต่บรรยากาศและความรู้สึกของการก้าวออกจากรั้วมัธยมสู่มหาวิทยาลัยของบรรดานิสิตนักศึกษาใหม่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักผมจึงอยากจะใช้โอกาสนี้แบ่งปันข้อคิดบางประการในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับบรรดา “น้องใหม่” และ “เพื่อนใหม่” ในยุค AEC

อย่าหลงเพลินกับกิจกรรมจนลืมเรียน

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนตารางชีวิตของนิสิตนักศึกษาน้องใหม่จะเต็มไปด้วยกิจกรรมโดยเฉพาะสารพัดสารพันการรับ “น้องใหม่” และ “เพื่อนใหม่”

ทั้งรับน้องมหาวิทยาลัยรับน้องคณะรับน้องภาควิชารับน้องหอพักรับน้องกลุ่มหากจะมองในแง่ดีกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้สมาชิกใหม่รู้จักสถาบันรุ่นพี่หรือแม้แต่เพื่อนร่วมสถาบันมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ากิจกรรมเหล่านี้ดูดีผลงานและเวลาไปไม่ใช่น้อยหากน้องใหม่แบ่งเวลาจัดสรรตารางชีวิตไม่เป็นก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนเป็นอย่างมากเพราะในสัปดาห์ที่ 6 หรือ 7 ก็จะเป็นเวลาของการสอบกลางภาคแล้วซึ่งแน่นอนว่าการสอบในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างจากในชั้นมัธยมอย่างมากหากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีการสอบครั้งแรกในรั้วมหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นฝันร้ายของน้องใหม่ในทันทีเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาให้ดีๆ นะครับ

ศึกษากฎระเบียบต่างๆ ให้ดี

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างจากในโรงเรียนมากตั้งแต่การลงทะเบียนที่ต้องทำด้วยตัวเองบางวิชาก็ต้องไปแย่งลงแข่งกับคนอื่นจนถึงข้อบังคับวิชาเอกวิชาเลือกวิชาโทต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกบรรจุไว้ในคู่มือนิสิตนักศึกษานิวมาอยู่แล้วเมื่อได้ไปก็ควรอ่านหรือทำความเข้าใจให้ดีซึ่งโดยปกติในวันปฐมนิเทศน์ก็จะมีภาระนัยำเรื่องสำคัญที่ควรต้องรู้หากยังสงสัยก็ควรปรึกษารุ่นพี่เจ้าหน้าที่วิชาการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้เคลียร์ข้อมูลที่ควรใส่ใจยังรวมถึงเรื่องทุนการศึกษาการได้เกียรตินิยม ที่สำคัญคือ วิทยาทันทีต่างๆ เช่นการติดไปร การไร้ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน



“ดริ๊อป” ดีกว่าตัด F

ถึงแม้การเรียนในมหาวิทยาลัยจะดูยุ่งยากซับซ้อนกว่าในโรงเรียนแต่ก็เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทบทวนประเมินศักยภาพตนเองกลางเทอมได้โดยส่วนใหญ่เมื่อทราบผลคะแนนสอบกลางภาคนิสิตนักศึกษาจะมีเวลาในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเรียนต่อไปหรือ “ดริ๊อป” ไว้ดีถึงจะมีโอกาสแต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ดริ๊อปเพราะบางคนกลัวว่าจะตามเพื่อนไม่ทัน แต่จริงๆ แล้วในบางวิชาจะมีการเปิดเรียนซ้ำเมอร์ด้วยซึ่งบางคนได้คะแนนดีกว่าการเรียนปกติด้วยซ้ำเพราะคนเรียนน้อยและมีเวลาดูหนังสือเต็มที่ดังนั้นการดริ๊อปจึงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด

อย่ากลัวที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เวลาที่นิสิตนักศึกษามีปัญหาส่วนใหญ่จะนึกถึงเพื่อนหรือรุ่นพี่โดยอาจลืมไปว่ายังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญนั่นก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษาน้องใหม่บางคนกลับกลัวหรือมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่จริงๆ แล้วการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมากกว่า

นอกจากนี้อาจารย์ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเพื่อการให้คำปรึกษาอยู่แล้ว ดังนั้นลองนึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหากมีปัญหาก็ปรึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมรับมือ AEC

ถึงแม้กิจกรรมรับน้องและการเรียนคลาสจะเป็นสิ่งที่นักหวังสำหรับน้องใหม่ แต่ถ้าหากจัดการชีวิตได้ลงตัวแล้วก็ควรขยับขยายหาโอกาสเตรียมความพร้อมเพิ่มมูลค่าหาประสบการณ์อื่นๆ ให้กับตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกคณะเช่นชมรมต่างๆ ทั้งกีฬาดนตรี ว่ายน้ำ หรือแม้แต่ศาสนา ซึ่งชมรมเหล่านี้จะเป็นโอกาสอันดีจะทำให้เราได้มีโอกาสปะทะสังสรรค์กับเพื่อนต่างคณะแต่สนใจในเรื่องเดียวกัน

หากมีโอกาสก็ลองขยับมาสู่กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นหนึ่งในคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหม่ในยุค AEC ที่พึงมีก็คือความสามารถทางภาษาภาษาอังกฤษนั้นต้องได้แต่จะให้ดีควรมองภาษาที่สามได้ด้วยเช่นภาษาจีนหรือภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราก็น่าจะเพิ่มภาษาให้กับเราได้ดี

คำแนะนำข้างต้นนี้ผมขอฝากไว้ทั้งในฐานะอาจารย์และฐานะรุ่นพี่นะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ ทุกคนจะสามารถนำตัวเองก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมความรู้และประสบการณ์ออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติเราต่อไปครับ โชคดีนะครับน้องใหม่เพื่อนใหม่ทุกคน A+

ดร.เจษฎา ศาลาทอง
อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์